

On Wed, Dec 5, 2018 at 9:57 PM Mo Nguyen wrote:

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

"Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa"(Mt. 5:9)

Tôi đã đi đọc lại Câu Kinh Thánh trên đây, rồi tôi cảm ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi thông hiểu về chủ đề 'xây dựng hòa bình'. Bỗng nhiên, tôi liên tưởng tới Kinh Tám Mối Phúc Thật, Chúa dạy về Đấng Thiên Bầy rằng: "Ai làm cho người khác hòa thuận, họ là phúc thật; vì chúng họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa". Suy đi nghĩ lại, tôi nhận thấy hai chủ đề này có nghĩa tương đương. Vì nên nhận Thiên Linh Chúa soi dẫn, nên tôi luôn nỗ lực sinh hoạt cảm nghiệm cá nhân riêng mình về đời tài Gia Đình Hạnh Phúc mà tôi đang trải nghiệm suy.

Giờ đây, tôi đã tìm ra bốn điểm chính liên quan đến đời tài này và tôi xin hân hạnh chia sẻ những tâm tư cá nhân cùng Quý Thân Phụ, Thân Mẫu và đời tài này, đó là: những yếu tố then chốt giúp cho gia đình hạnh phúc; những thách thức hàng ngày rập rờn phá tan hạnh phúc gia đình; những thành quả và hậu quả trong đời sống gia đình mang lại và những mục tiêu gia đình đáng cho mọi gia đình noi theo.

Trước tiên, tôi xin đề cập đến những yếu tố then chốt giúp cho gia đình hạnh phúc.

Yếu tố tiên khởi: cha mẹ, con cái làm sao trên thuyền dạt trôi hòa. Một khi mọi thành viên trong gia đình tạo được hòa khí rồi, nghĩa là tìm ví như họ đi thuyền cùng nhau - không khí hòa thuận trong gia đình cũng tương tự như vậy.

Yếu tố kế tiếp: mọi người trong gia đình phải hết lòng để ý lo cho nhau. Không phải chỉ cha mẹ phải có trách nhiệm lo cho con cái, mà cả vợ chồng cũng cần chăm lo cho nhau; đồng thời con cái cũng phải có biện pháp tích cực giúp đỡ cha mẹ bằng cách vâng lời, ngoan ngoãn và vui vẻ chia sẻ việc nhà với cha mẹ.

Yêu thương theo: mọi thành viên trong gia đình phải biết tình yêu thương nhau bằng lòng cảm nhận, bằng sự hòa thân tình với nhau, chia vui với nhau và an ủi nhau trong lúc có tâm sự buồn.

Yêu thương sau cùng: khi trong gia đình có sự bất hòa giữa con cái, bất kể chúng còn trẻ đời, đã trưởng thành hoặc chúng đã lập gia đình. Trong những tình huống khó xử, trước mặt cha mẹ phải tỏ ra công bằng, tôn trọng việc can ngăn, xét xử để giải hòa những hiềm khích ngay từ khi nó mới còn trẻ nhỏ, tất cả những nỗi lo lắng và bất an của cha mẹ phải được giải tỏa ngay từ khi nó mới bùng lên và lây lan đến cháy rụi hạnh phúc gia đình đã suốt bao năm vun bồi. Cha mẹ hãy dùng kinh nghiệm trong cuộc đời mình để giải quyết khuyên cho con cái qua bốn bước sau đây: biết nhận lỗi, hỏi lỗi, xin lỗi và đổi lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ đã thường xuyên làm gì sai cho con cái bằng cách xin lỗi nhau trước sự chứng kiến của con cháu hoặc cha mẹ không ngừng xin lỗi con cháu, khi cha mẹ cố gắng làm cho một con cháu nào buồn phiền. Một khi tình xin lỗi đã trở thành thói quen tốt trong gia đình như thói quen, cho dù đôi khi trong gia đình có cơn gió nổi lên, những cơn sau cơn mưa gió, trời lại quang đãng và những ngôi sao lại sáng lên.

Như vậy, gia đình sẽ có hạnh phúc bằng cách luôn nhận lỗi cảm nhận và cùng nhau áp dụng triết lý bốn yêu cầu căn bản tôi vừa nêu trên.

Kể đó, tôi muốn nêu ra những thách thức hạnh phúc rập rờn phá tan hạnh phúc gia đình.

Thách thức nhất, cha mẹ phải làm sao kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Câu nói: "Không có tiền làm sao việc được việc?" còn có nghĩa bóng, khi tôi nghĩ: ý nói cảm không được, áo không được mặc, thiêu u thối nát trong một gia đình như thế, làm sao duy trì được hạnh phúc!?

Thách thức nhì, việc đưa / đón con như Nhà Giỗ Trừ và việc di chuyển con đến Trường Tiểu Học vào hai buổi sáng đi, chiều về. Cha mẹ phải cần thời gian làm sao cho thuận tiện đôi bên, đưa đón con trường đúng giờ, đúng thời gian cha mẹ cũng không thể trì hoãn làm việc.

Thách thức ba, việc chúng không còn thời gian dành riêng cho nhau. Hai người cùng phải bận rộn đi làm; vì đời sống văn minh tân tiến ngày nay đòi hỏi nhu cầu vượt cao, nên một

đều ước ao không để đống trang trí miễn phí trong gia đình. Vợ chồng nhau khi nghĩ họ gặp nhau hai cái máy chày song hành, mất mặt, chồng còn hỏi số c đâu mà thôi là tâm tình với nhau.

Thách đố thố tồ, vợ n đố gỏi tiến, gỏi quà và giúp đỡ thân nhân hai bên nôi / ngoi bên Quê Nhà. Vợ chồng cần tho luồn và lập ra phôi ng án rõ ràng, qui đnh theo m c tài chánh kh thi. Điu tti k là hai bên cần t ra công minh chính đđi trong vi c chuy n quà / ti n làm sao tránh đng làm mất h nh phúc gia đình.

Thách đố thố nãm, chồng may trong gia đình có mất thành viên g p tại n n ph i sẵn sóc lâu ngày hoặc có ng i b t th n Bác Sĩ cho bi t ng i này m c b nh hi m nghèo. G p tr ng h p Chúa đnh cho ph i ch u s khó nh v y, m i ng i trong gia đình cần t p h p m i bu i t i, đ c u nguy n xin Chúa nâng đ cho ng i b nh vâng theo Thánh Ý Chúa trong ni m phó thác c y trông; đng th i, c gia đình cũng xin Chúa ban n m nh s c cho ng i nào tình nguy n chăm sóc cho ng i b nh.

Thách đố sau cùng, trong tr ng h p cha m ly đ nhau. L t t nhiên con cái ph i gánh ch u h u qu tại h i khôn l ng. Chúng b hoang mang, ngã lòng trông c y, chán n n r i b bê h c hành; hoàn c nh này d dàng đ a đ y con cái vào vòng h h ng, trong khi chúng g p b n bè cũng có cùng c nh ng . Còn cha hoặc m là n n nhân c a cu c chia tay cũng g p r t nhi u ngh ch c nh trong cu c s ng m i.

Chung qui, c sáu thách đố trên đây đều trở thành nh ng cây c u cheo leo, v t v o đe đ a h nh phúc gia đình.
